

Số /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã giai đoạn 2012 - 2022 trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Thực hiện Công văn số 2148/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 23/6/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá về việc báo cáo tổng kết hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã. UBND huyện Triệu Sơn báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN

1. Việc ban hành văn bản, chỉ đạo, triển khai thi hành

Thực hiện Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT- BLĐTBXH-BTC-BNV, ngày 22/10/2012 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính, Bộ Nội vụ quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn (Đội tình nguyện; Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Giai đoạn (2013-2018). UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành Công văn số 720/UBND-LĐTBXH ngày 30/6/2014 về Hướng dẫn thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện, triển khai đến các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Thống kê về Đội tình nguyện giai đoạn 2012 - 2022

Thực hiện thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn làm hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt đội tình nguyện viên về công tác xã hội trên địa bàn huyện. Trong từ năm 2015 đến năm 2018, huyện Triệu Sơn đã thành lập 16 đội công tác xã hội tình nguyện. Mỗi đội có 6 tình nguyện viên gồm: 01 Đội trưởng; 01 Đội phó và 04 Đội viên.

3. Kết quả hoạt động của Đội tình nguyện

3.1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm lây nhiễm và giảm tác hại cao HIV/AIDS, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Xác định công tác tuyên truyền là giải pháp hiệu quả trong phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giúp người dân phòng ngừa, thay đổi nhận thức và có cái nhìn tích cực hơn đối với người nghiện ma túy, người bán dâm, người nhiễm HIV/AIDS. Từ đó tạo điều kiện cho những người này giảm bớt mặc cảm, có thêm tự tin và được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vay vốn, tạo việc làm ổn định cuộc sống. Chính vì vậy hoạt động truyền thông, giáo dục được các Đội tình

nguyện chú trọng thực hiện. Bên cạnh việc tuyên truyền tác hại của dịch HIV/AIDS, tệ nạn ma túy mại dâm và các giải pháp phòng ngừa, phổ biến pháp luật như Luật phòng, chống ma túy, Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, Luật phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định liên quan.

Công tác tuyên truyền còn nhấn mạnh những nội dung thuộc về trách nhiệm của người dân và những chế tài đối với người vi phạm và chính sách của nhà nước đối với người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, người bán dâm tạo dựng lại cuộc sống; đồng thời nêu những tấm gương vượt khó, cai nghiện thành công, tự tạo việc làm ổn định cuộc sống, những tấm gương của cá nhân, tập thể tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội để động viên, khuyến khích và nhân rộng.

Các nội dung nêu trên được các Đội tình nguyện chuyển tải bằng nhiều hình thức, phù hợp, với đặc điểm dân cư từng nơi, từng vùng.

Các xã, thị trấn có Đội tình nguyện đã phát các tờ rơi, tờ gấp có nội dung phòng chống tệ nạn xã hội, thông qua đó động viên nhân dân tích cực tham gia vận động, giúp đỡ, người lầm lỡ và nhắc nhở mỗi gia đình tự quản lý, không để con em mắc vào tệ nạn xã hội.

Lồng ghép tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trong các cuộc họp của các tổ chức, đoàn thể, khu dân cư. Giai đoạn vừa qua Đội đã có hàng trăm buổi sinh hoạt lồng ghép vào các hoạt động Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân thôn, khu phố đã được Đội đưa vào nội dung tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội.

Đội tình nguyện cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức các hoạt động giao lưu, thể thao, văn hóa, văn nghệ đã thu hút hàng trăm lượt người tham dự. Phối hợp với đoàn thanh niên, các trường tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông tọa đàm, thi tìm hiểu tác hại, hiểm họa của ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS. Xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống mua bán người ở các Điểm nhà trường.

3.2. Tham gia quản lý, tư vấn, giáo dục, cảm hóa, vận động, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán người hòa nhập cộng đồng.

Tư vấn là một công việc khó, đòi hỏi người tư vấn phải có uy tín, được đối tượng kính trọng và nể phục, còn phải là người am hiểu sâu về các vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội, về tâm lý, đối tượng và các phương pháp, kỹ năng tiếp cận, vận động. Tình nguyện viên đã áp dụng hình thức tư vấn cá nhân và tư vấn nhóm tác động trực tiếp đến gia đình và bản thân những người nghiện ma túy, người mại dâm hoàn lương, người có nguy cơ cao mắc tệ nạn xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Với phương châm hoạt động biểu dương khích lệ sự vươn lên, khơi dậy nhưng phần tốt đẹp của mỗi con người không phân biệt đối xử, kỳ thị, do đó người nghiện ma túy, người bán dâm đã được các tình nguyện viên tiếp cận, gần gũi động viên, giúp đỡ trong quá trình cai nghiện chữa trị, phòng, chống tái nghiện, tái phạm, hoà

nhập cộng đồng. Nhiều trường hợp cả người nghiện và gia đình họ từ chỗ xa lánh, bất hợp tác nhưng bằng sự kiên trì, bền bỉ, chân thành kết hợp với việc hỗ trợ việc làm từ các chương trình vay vốn, dạy nghề, lồng ghép tạo nguồn quỹ xã hội các tình nguyện viên đã dần cảm hoá, giúp đỡ họ tiến bộ.

3.3. Phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người để báo cho các cơ quan chức năng và cùng phối hợp giúp đỡ.

Tình nguyện viên xác định nhiệm vụ với vai trò tai mắt của chính quyền và trở thành nhân tố tích cực trong việc kiểm soát địa bàn, tham mưu giúp chính quyền quản lý các vấn đề quan trọng liên quan.

Cung cấp thông tin có giá trị về nguy cơ mắc tệ nạn xã hội thông qua mạng lưới cộng tác viên tình nguyện viên thu thập nhiều thông tin bổ ích, giúp cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Lực lượng tình nguyện đã cùng với các ngành chức năng kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ việc chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm trong các cơ sở dịch vụ đóng trên địa bàn. Các tình nguyện viên đã trở thành hạt nhân nòng cốt, vận động người nghiện tham gia các hình thức cai nghiện, các hộ gia đình, tổ chức, đoàn thể, tự giác ký cam kết thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội và đăng ký gia đình văn hóa.

Đội tình nguyện đã trở thành nhân tố tích cực trong việc kiểm soát địa bàn với lợi thế cùng sống trên địa bàn nên tình nguyện viên nắm chắc tình hình, do đó cung cấp nhiều thông tin có giá trị về vi phạm tệ nạn xã hội, trên địa bàn và phối hợp với các cơ quan chức năng đưa ra hướng giải quyết góp phần hạn chế phát sinh tệ nạn xã hội. Quản lý giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV, người bán dâm hoàn lương trên địa bàn.

3.4. Tham gia thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội như xóa đói, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, bình đẳng giới, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, giúp đỡ người nghiện ma túy sau cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về ổn định đời sống, hòa nhập với cộng đồng.

Đội tình nguyện đã có nhiều hoạt động tích cực như phối hợp với các ban ngành đoàn thể lồng ghép các chương trình xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm xây dựng quỹ phòng chống ma túy do nhân dân đóng góp, đứng ra bảo lãnh vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn nhận đối tượng sau cai vào làm việc.

Tình nguyện viên còn tham gia phối hợp triển khai các dự án trên địa bàn liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS tệ nạn ma túy, phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Giúp đỡ điều trị nghiện ma túy và các hậu quả liên quan đến sức khỏe trong đó có HIV/AIDS.

3.5. Tham gia thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn xã hội với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây

dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội và các phong trào khác trên địa bàn.

Hỗ trợ giúp đỡ các khu dân cư thành lập Câu lạc bộ, Tổ liên gia, Tổ tự quản, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xã hội, Tình nguyện viên giúp người dân nâng cao nhận thức rõ rệt tạo điều kiện cho sự phát triển cộng đồng.

4. Điều kiện đảm bảo thi hành hoạt động

Đội tình nguyện viên công tác xã hội được thành lập trên cơ sở nguồn kinh phí tự túc. Nguồn nhân lực: 6 người/đội, thành phần đa số là các bạn làm trong các tổ chức đoàn thể trên địa bàn.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

Tình nguyện viên bám sát cơ sở, theo dõi, nắm bắt diễn biến thực trạng tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng các biện pháp xử lý, đấu tranh triệt phá các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội đạt hiệu quả.

Các Đội đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng phong phú như tổ chức sân khấu hóa, công tác tư vấn, tuyên truyền, tham gia tổ chức cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong nhà trường, các chi hội, chi đoàn.

Hoạt động của Đội đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để cơ quan chức năng xử lý kịp thời, lôi cuốn được nhiều người dân trong cộng đồng cùng tham gia ở địa phương.

Hoạt động của Đội đã hạn chế phát sinh mới đối tượng nghiện ma túy, đối tượng hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng đã tiến bộ rõ rệt, tình hình an ninh trật tự từng bước ổn định, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi người dân tạo điều kiện cho sự phát triển cộng đồng toàn diện.

2. Khó khăn

Không có một nguồn kinh phí hỗ trợ cho tình nguyện viên và đội tình nguyện để hoạt động. Tất cả tình nguyện viên tham gia hoạt động lồng ghép là chủ yếu, trong khi triển khai hoạt động không được chi trong ngân sách các chương trình kinh tế, xã hội tại địa phương và các nguồn huy động hợp pháp trong cộng đồng chưa được phát huy nên hiệu quả hoạt động của đội chưa cao. Thiếu sự hợp tác từ phía gia đình và thân nhân của đối tượng, đã gây khó khăn trong việc tiếp cận, quản lý, theo dõi và giáo dục.

3. Nguyên nhân

Những kết quả đạt được nêu trên là do sự quan tâm của Cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, điều hành trực tiếp đã tạo điều kiện cho Đội triển khai các hoạt động sát thực và đạt hiệu quả, từ đó lựa chọn được Tình nguyện viên có trình độ, có uy tín, nhiệt tình có trách nhiệm tạo nên sức mạnh tổng hợp đủ sức tác động vào người

dân, giúp đối tượng chuyển biến nhận thức theo hướng tích cực, tạo được niềm tin cho mọi người hỗ trợ các điều kiện để duy trì hoạt động.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội hàng năm cho tỉnh để trong đó có phần kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Đội theo tinh thần chỉ đạo của Liên bộ tại Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT- BLĐTBXH-BTC-BNV, ngày 22/10/2012 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính, Bộ Nội vụ.

Trên đây là kết quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2012 - 2022 báo cáo để Sở Lao động - TBXH tiếp tục chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động-TBXH (báo cáo);
- Lưu: VT, LĐTBXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung